

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

- เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ ⇨ รับลมหนาวที่แก่นมะกรูด ชมแปลงพฤษชาติ ชมสตอเบอร์รี่ ซ้อปตลาดกะเหรี่ยง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
- เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ⇨ ร่วมงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอุไทย ชมการแสดงของนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี การแข่งขันกีฬาต่างๆเช่น เซปัก ตะกร้อ เปตอง และฟุตซอล ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
- เดือนเมษายน ⇨ เชิญเที่ยวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี เทียวฟรี ชมฟรี ตลอดงาน
- เดือนพฤษภาคม ⇨ เที่ยวน้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซำแม่ป้อ) ตำบลคอกควาย อำเภอห้วยคต อยู่ห่างจากจังหวัด ๘๖ กิโลเมตร น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูง ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ติดต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๗๖๕
- เที่ยวหุบป่าตาด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางาม เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ ๑ กิโลเมตร ถ้านี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อดองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พระครูได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ จึงพบว่ามิต้นตาดเต็มไปหมด (ต้นตาดเป็นไม้ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม) จึงเจาะปากถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เพราะที่นี่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แปลก และมีพันธุ์ไม้หายาก การเตรียมตัวไปหุบป่าตาด ควรพกไฟฉายและยาทากันยุงไปด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โทร. ๐๕๖๙๘ ๙๑๒๘

- เดือนมิถุนายน** ⇒ ชาวสวนอำเภอบ้านไร่-ลานสัก จังหวัดอุทัยธานีเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชม และชมสวนเงาะ สวนทุเรียน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้จังหวัดอุทัยธานี
- เดือนกรกฎาคม** ⇒ ชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ที่วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามไปยังวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๒๐ วัด ซึ่งเทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันสำคัญของพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุที่จำพรรษา ได้ใช้จุดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจของสงฆ์ ตามที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อมายาวนาน
- เดือนสิงหาคม** ⇒ ไหว้พระ วัดท่าซุง แวะชม ปราสาททองคำวัดท่าซุง หรือ วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี ชาวบ้านหรือแม้แต่คนอย่างเราก็มักจะเรียกติดปากว่า วัดท่าซุง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่เลื่องชื่อในด้านความงดงามด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ “วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร” ที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆทั้งวิหาร ทำให้ดูแวววับจับตา วิจิตรงดงามยิ่งนัก ภายในวิหารแก้วนี้ มีโลงบรรจุองค์หลวงพ่อบุญเหลือล้ำซึ่งชาวอุทัยธานีเคารพนับถือกันมานาน
- เดือนกันยายน** ⇒ เที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง หมู่๒ บ้านสมอทอง ต.ทองกลาง อยู่ในโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี กางเต็นท์ริมอ่างน้ำค่าบริการกางเต็นท์คนละ ๔๐ บาท ร้านอาหารข้างในมีขายสะอาดและบรรยากาศดี ห้องมีพร้อม รถเข้าได้ทุกชนิดแบบสบายๆเลยแม้กระทั่งรถเล็ก กางเต็นท์ได้ทุกฤดู แต่ฤดูที่เหมาะสมที่สุดคือฤดูหนาว มีบ่อน้ำร้อนไว้ให้บริการ หนาวๆลงแช่น้ำฟินเลย ค่าบริการอาบน้ำแร่ ๑๕๐-๒๕๐ บ. จักรยานก็มีให้เช่า

เดือนตุลาคม



เที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน ณ วัดสังกัสรัตนคีรี มีการประดับงาช้างแห่งเดียวในโลก บริเวณถนนเดิบทิโร ถนนศรีอุทัย ถึงบริเวณห้าแยกวิทยุ ตลาดเมืองอุทัยธานี

เดือนพฤศจิกายน



ที่จังหวัดอุทัยธานีทั้ง ๘ อำเภอต่างจัดงานลอยกระทงอย่างพร้อมเพรียงกัน แต่ละพื้นที่ก็จัดงานแตกต่างกันไปตามวิถีแห่งชุมชน ทำให้บรรยากาศวันลอยกระทง เต็มไปด้วยสีสันผู้คนยิ้มแย้มสนุกสนานไปกับเทศกาลลอยกระทง บริเวณหน้าวัดอุโปสถาราม หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยมาลอยกระทงพร้อมชมทัศนียภาพวิถีแห่งชุมชน ชาวแพที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำสะแกกรังมานาน กระทงหลายพันใบ ล่องลอยสู่มแม่น้ำสะแกกรังทำให้สีสันแห่งวันลอยกระทงสวยงามด้วยแสงเทียนเต็มแม่น้ำสะแกกรัง พร้อมด้วยชมขบวนรถกระทงที่นำมาประกวด ทำให้เกิดมนต์ขลังหน้าวัดอุโปสถาราม

เดือนธันวาคม



การจัดงานเนื่องในโอกาสที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ และคณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให้วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง – หุบใหญ่อนุรักษ์มรดกโลก โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดค่ายพักแรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รื้อขบวนแห่ประกวดหุ่นสัตว์ เป็นต้น



วัดหนองกระตึนออก (หลวงพ่อกะเลียม)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านของการอำนวยความสะดวก และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถให้ข้อมูลและขอรับข้อมูลข่าวสาร ทุกวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๒-๙๗๖

เว็บไซต์ www.nongyaida.go.th

Facebook : อบต.หนองยายดา อ.ทัพทัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความสำคัญ และ สภาพแวดล้อมได้ ๑๒ ประเภทดังนี้

๑. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : (Eco-tourism หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง โดย การจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้น จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

๒. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) : หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุดังกล่าวกิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลาย ๆ แห่ง ตัวอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นต้น

๓. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนาสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

๔. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ: แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัตว์หายากที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ ของท้องถิ่น นั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง วิชาการก็ได้

๕. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรมย์ บันเทิง และการศึกษาค้นคว้า แม้ไม่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะ ลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา

๖. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) :หมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก งานแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

๗. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ :ในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน โดยเน้นในด้านการกำหนดมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการบริการต่างๆ เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งสำคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำพุร้อน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน การดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ ยังมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นำไปใช้ เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของตน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูล ที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ น้ำพุร้อนธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

๘. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Beach Attraction) :หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ำ การอาบแดด กีฬาทางน้ำ การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นต้น

๙. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก :สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้ำตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำตก ได้แก่ การว่ายน้ำ การนั่งพักผ่อน รับประทานอาหาร การเดินสำรวจน้ำตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นต้น

๑๐. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ หมายถึงสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้ำ การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น

๑๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท เกาะ การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภท เกาะสามารถแบ่งได้เป็น ๓ องค์ประกอบ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๔๗ ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ ๕ คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งสิ้น ๒๓๕ คะแนน โดยการให้คะแนนจะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการถูกทำลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นแรงดึงดูดใจสำคัญสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว ส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความสำคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความสำคัญของ คะแนน น้อยที่สุด

๑๒. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท แก่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึงสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน และมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพักผ่อน และการเดินป่า ซึ่งอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การสำรวจธรรมชาติ การศึกษาพันธุ์พืชต่าง ๆ เป็นต้น

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย